



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กษร.	1152
เลขที่.....	๑๒ พ.ค. ๕๐
วันที่.....	19. ๑๕. น.
เวลา.....	น.

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.ผง.) โทร. / โทรสาร. ๐๒๒๒๕-๔๘๘๖ (ต่อ ๔๒๒)

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/๐๓๒๐๔

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค ผอ.ศสป. ทน.กตภ. ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กอง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อ วช. จักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง)

ผอ.วช.

สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	การเตรียมการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.ปัตตานี และ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐	<p>นรม. มีกำหนดการตรวจราชการและประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐ ณ จ.ปัตตานี และ จ.สงขลา</p> <p>ข้อสั่งการ รว.มท.</p> <p>ขอให้ ผวจ. นอ. ลงพื้นที่เพื่อรับทราบถึงปัญหาในเบื้องต้นก่อน เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และมีมิติด้านการพัฒนา ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรให้มีการเพิ่มการใช้กำลัง อส. เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพบปะประชาชนซึ่งมีคนเป็นจำนวนมากและเป็นพื้นที่อ่อนไหว จึงขอให้พิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องด้วย</p>	<p>ปก. (สส.ปก./ สน.มน./ สน.อส.)</p>
๒.	แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคำถาม ๔ + ๖ ข้อของนายกรัฐมนตรี	<p>นรม. ได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมตอบคำถาม ๖ ข้อ เป็นคำถามต่อเนื่องจากคำถาม ๔ ข้อเดิม ที่ได้สอบถามประชาชนไปแล้ว รวมเป็น ๑๐ ข้อ ให้ทุกคนสามารถใช้คำตอบ แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยสามารถตอบคำถามได้ด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์ดำรงธรรม มท. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั่วประเทศ ตามวันและเวลาราชการ</p> <p>ข้อสั่งการ รว.มท.</p> <p>ให้จังหวัดสรุปผล รายงาน มท. ทราบทุก ๑๐ วัน เพื่อนำเรียน รว.มท. เพื่อนำเสนอ นรม. ต่อไป และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>สตร.สป./ ปก.(สน.สก.)</p>
๓.	โครงการตลาดประชารัฐ	<p>ครม. มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มท. พณ. กษ. กค. อก. คค. สธ. วธ. ธ.ก.ส. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง ๙ ประเภท ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ตลาดประชารัฐ Green Market ๒. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ๓. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ๔. ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ๕. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ๖. ตลาดประชารัฐ Modern Trade ๗. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ๘. ตลาดประชารัฐต้องชม ๙. ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 	<p>พช./สส. ปก. (สน.ปท.)/ กทม.</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>โดย มท. ได้กำหนดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และให้ดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐพร้อมกัน ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐</p> <p>ข้อสั่งการ รว.มท.</p> <p>ขอขอบคุณ ผวจ. นอ. พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอทุกท่านที่ได้ร่วมกันดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	
๔.	การพิสูจน์ตัวตนของแรงงานต่างด้าว	<p>คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๔๙/๒๕๖๐ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวตนของแรงงานต่างด้าว โดยมี ป.มท. เป็นประธาน อธิบดีกรมการกงสุล อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมเจ้าท่า และอธิบดีกรมประมง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จากการประชุมคณะกรรมการฯ ๒ ครั้ง สรุปผลได้ดังนี้</p> <p>๑) การจัดเก็บข้อมูลการระบุอัตลักษณ์บุคคลของแรงงานต่างด้าว ภาคประมงและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำโดยใช้การสแกนม่านตาที่กรมการจัดหางานได้ดำเนินการต่อจากกรมเจ้าท่า นั้น ถือว่ามีประโยชน์ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานดำเนินการต่อไป โดยปัจจุบันมีแรงงานในภาคประมงฯ จำนวน ๒๐๐,๒๕๕ คน จัดเก็บข้อมูลโดยการสแกนม่านตาไปแล้ว จำนวน ๔๐,๙๐๐ คน คงเหลือที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑๕๙,๓๕๕ คน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๒) มอบหมายให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประสานกับกรมเจ้าท่าและกรมการจัดหางาน ดำเนินการวางระบบให้มีการสำรองและการจัดการข้อมูลที่มีมาตรฐานกลาง เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้</p> <p>ข้อสั่งการ รว.มท.</p> <p>ให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว ภาคประมง และโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำให้ครบทั้งหมด และบริหารจัดการข้อมูลให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้</p>	ปค. (สน.บพ.)
๕.	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และปัญหาการปฏิบัติในพื้นที่	<p>ข้อสั่งการ รว.มท.</p> <p>ขอให้ นอ. ร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ซึ่งมีอำนาจตรวจตรา ควบคุมการอนุญาตดูแลรักษาที่ดิน การฝ่าฝืนเงื่อนไขอนุญาต ให้รายงาน ผวจ. พิจารณาสั่งให้หยุดทำการดูแลรักษาหรือเพิกถอนใบอนุญาต และกำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันดูแลป้องกัน รักษาที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามอำนาจหน้าที่ด้วย</p>	ทค./ปค. (สน.ปท.)

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖.	พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์	<p>ข้อสั่งการ รวม.มท.</p> <p>ขอให้ ผวจ. นอ. เน้นย้ำการพิจารณาเชิญดอนพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ พระจิตกาธาน และการเชิญภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รวมถึงการเก็บรักษาสิ่งของให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ และเหมาะสม</p>	กก.สป./ปก. (สส.ปก.)
๗.	โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค	<p>เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ และกระทรวงมหาดไทยได้จัดการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ไปยังจังหวัด และ DOPA Channel ไปยังอำเภอ โดยมี ปมท. พล.อ.ท. ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์ฯ และ พ.ต.อ. ธรรมนิต วิณิชย์ณอม รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้มอบแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑) ภารกิจในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยให้ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แพทย์ ที่สมัครเป็นจิตอาสาฯ แต่งกายเครื่องแบบจิตอาสาฯ มารับเสด็จฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาฯ</p> <p>๒) ภารกิจด้านการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยหน่วยงานราชการเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมให้จิตอาสาได้ปฏิบัติงานในการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับปริมาณงานและจำนวนจิตอาสา ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>ข้อสั่งการ รวม.มท.</p> <p>ขอขอบคุณ ผวจ. นอ. และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยดำเนินการโครงการจิตอาสาฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนข้าราชการทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการและสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาด้วย</p>	กก.สป./ปก. (สส.ปก.)
๘.	การบริหารจัดการท้องถิ่น	<p>๑. กฎหมายท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน</p> <p>๒. การเตรียมการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กกต. โดยให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ</p> <p>๓. การบริหารจัดการขยะ จะมีการเชิญ ผวจ. ผู้นำ อปท. ที่มีสถานที่ฝังกลบขยะ ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และรับมอบแนวทางการดำเนินงานจาก รวม.มท. ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐</p>	สส.

ลำดับ		ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			<p>ข้อสั่งการ รมว.มท.</p> <p>ในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ให้เน้นย้ำเรื่องการร่วมทุนกับเอกชนให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งเตรียมการเรื่องการยอมรับกลุ่ม Clusters และควรมีการสาธิตการใช้เครื่องมือคัดแยกพลาสติกก่อนการฝังกลบ</p>	

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน